



ฉบับที่ 13/2560

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกันยายน 2560

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน 2560 ทรงตัว โดยผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอลงตามหมวดเครื่องดื่มนำสำคัญเพราะผู้ผลิตปรับปริมาณการผลิตเข้าสู่ระดับปกติ หลังจากได้เร่งผลิตในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต การผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า ผลผลิตพืชผลสำคัญชะลอลง และราคาพืชผลลดลง ทำให้รายได้เกษตรกรชะลอลง ด้านการท่องเที่ยวขยายตัวดีจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและกิจกรรมประชุมสัมมนา ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐยังเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย การลงทุนภาคเอกชนลดลง โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่มีการนำเข้าเครื่องจักรสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก ในด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนยังไม่กระจายตัวมากนัก เพราะข้อจำกัดทางด้านรายได้และภาระหนี้ของเกษตรกร

สำหรับ**เสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือ**อยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แต่คงอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ผลผลิตอุตสาหกรรม ชะลอลงเหลือร้อยละ 16.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญจากหมวดเครื่องดื่มนำประเภทที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์กลับมาผลิตในระดับปกติ ภายหลังได้เร่งผลิตไปแล้วก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต การผลิตหมวดอาหารลดลงต่อเนื่องในสินค้าเกษตรแปรรูปบรรจุกระป๋องเพื่อส่งออก และการสีข้าวชะลอลงตามปริมาณข้าวเปลือก อย่างไรก็ตาม ผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกขยายตัวดี ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเลนส์กล้องถ่ายรูป เพื่อส่งออกไปตลาดเอเชียและเยอรมนี รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และสิ่งทอประเภทผ้าลูกไม้

ผลผลิตเกษตรกร ชะลอลงเหลือร้อยละ 14.0 จากผลผลิตพืชสำคัญ ได้แก่ ลำไยที่อยู่ในช่วงให้ผลผลิตปลายฤดู และข้าวเปลือกที่อยู่ในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ขณะที่**ราคาสินค้าเกษตร** หดตัวต่อเนื่องร้อยละ 4.1 ทั้งราคาข้าว ลำไย สุกร และไก่เนื้อ ทำให้**รายได้เกษตรกร** ชะลอลงเหลือร้อยละ 9.3

อย่างไรก็ดี **ภาคการท่องเที่ยว** ขยายตัวได้ต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนเที่ยวบินตรงและจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ อัตราการเข้าพักของที่พักรวม และการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร มีปริมาณและทิศทางที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกิจกรรมประชุมและสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ 10.9 จากการลดลงในหมวดเงินโอนให้กับท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาเป็นสำคัญ แม้การเบิกจ่ายงบลงทุนปรับตัวดีขึ้นบ้างจากการจัดหาครุภัณฑ์และมีความคืบหน้าการเบิกจ่ายโครงการระบบถนน การก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ และโครงการกลุ่มจังหวัด แต่ภาพรวมการเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมาย

การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังขบเซา ยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดี เครื่องชี้ภาคการก่อสร้าง ได้แก่ พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในและนอกเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหมวดบ้านเดี่ยว และโรงแรม ด้านการลงทุนในภาคการผลิตขยายตัวในส่วนของภาคการผลิตเพื่อส่งออก โดยมีการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่การใช้จ่ายยังไม่กระจายอย่างกว้างขวาง เพราะข้อจำกัดด้านกำลังซื้อโดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปีก่อน ทำให้ส่วนใหญ่มีหนี้สะสม รายได้สุทธิหลังจากชำระหนี้ที่อยู่ในระดับต่ำเป็นข้อจำกัดสำคัญ สะท้อนจากยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังคงหดตัว อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้าหลายหมวดเริ่มปรับดีขึ้นบ้าง

การส่งออก ลดลงร้อยละ 0.8 เป็นการลดลงในส่วนของการค้าชายแดนเป็นสำคัญ ได้แก่ ผลไม้สด ข้าวสาร และเนื้อสัตว์แช่แข็ง ที่ส่งออกไป สปป.ลาว และจีนตอนใต้ แต่การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปสหภาพเมียนมาเพิ่มขึ้น สำหรับการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปตลาดเอเชียและเยอรมนีขยายตัวดี ทางด้านการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จากการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่นำมาผลิตเพื่อส่งออกเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์ดี **อัตราการว่างงาน** อยู่ในระดับต่ำ แม้ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนเป็นร้อยละ 1.02 จากการจ้างงานที่ลดลงในสาขานอกภาคเกษตรกรรม **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.75 จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น และราคาอาหารสดหดตัวน้อยลง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 585,867 ล้านบาท ปรับดีขึ้นมาขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.7 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในภาคเหนือตอนบน จากความต้องการสินเชื่อในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก การผลิต โรงแรมที่พัก ก่อสร้าง และบริการด้านสุขภาพ ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับธุรกิจที่สินเชื่อยังคงหดตัวอยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ภาคเกษตรกรรมและขนส่ง ด้านยอดคงค้างเงินฝากมี 641,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเท่ากับร้อยละ 90.9 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

31 ตุลาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1164 e-mail: Kusolc@bot.or.th